



ที่ สทช ๕๐๑๔/ว ๘๓๑๔

สำนักงาน กสทช.  
๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การนำส่งเงินรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี ๒๕๖๐)

เรียน รายชื่อผู้รับใบอนุญาตตามแนบ

อ้างอิง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
ด่วนที่สุด ที่ สทช ๕๐๑๔/๒๓๒๒๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแสดงการจัดสรรเงินรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี ๒๕๖๐)
๒. วิธีการนำส่งเงินรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
๓. ตารางรายการเอกสารและคำชี้แจงประกอบการนำส่งเงินรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้แจ้งว่า ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ประกาศฯ) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยสำนักงาน กสทช. ได้นำส่งประกาศฯ รวมถึงเอกสารแบบแสดงการจัดสรรเงินรายได้และวิธีการนำส่งเงินรายได้ตามประกาศฯ ให้แก่ผู้รับใบอนุญาต เพื่อทราบเบื้องต้น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน กสทช. ขอเรียนว่า ด้วยผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ในการจัดสรรเงินรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศฯ กำหนด โดยให้นำส่งเงินดังกล่าวภายในหนึ่งร้อยห้าสิบล้านนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ปี ๒๕๖๐ แล้ว สำนักงาน กสทช. ขอให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการนำส่งเงินรายได้ดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่สำนักงาน กสทช. ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑, ๒ และ ๓ ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่ [www.nbtc.go.th](http://www.nbtc.go.th) ภายใต้หัวข้อ “กิจการโทรคมนาคม” เลือก “บริการ USO” และเลือก “การนำส่งค่า USO”

/อนึ่ง ...

อนึ่ง เนื่องจากขณะนี้สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม จึงขอให้ผู้รับใบอนุญาตนำส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่สำนักงาน กสทช. ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ไปพลางก่อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวเรศ บวรสิน)

ผู้อำนวยการสำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม  
ปฏิบัติการแทน เลขาธิการ กสทช.

สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๗๐ ๘๘๘๘ ต่อ ๗๕๑๐, ๗๕๑๖

โทรสาร ๐ ๒๖๗๑ ๔๒๒๗